

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทและคุณธรรมของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประชากรที่ศึกษา

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้เลือกประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบบเจาะจง โดยเลือกศึกษาเฉพาะเศรษฐีที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทมากในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท จำนวน 3 ท่าน คือ โสสกเศรษฐี อนาคตบัณฑิตเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกา และเศรษฐีในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมากและมีบทบาทในยุคปัจจุบัน จำนวน 3 ท่าน คือ ชิน โสภณพนิช เทียม โชควัฒนา และบุญยง ว่องวานิช โดยทั้ง 3 ท่านนี้เป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทและมีชื่อเสียงของประเทศไทยด้านต่างๆ แตกต่างกันไป กล่าวคือ ชิน โสภณพนิช มีชื่อเสียงทางด้านการเงินการธนาคาร เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ เทียม โชควัฒนา เป็นเจ้าของและก่อตั้งธุรกิจด้านสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในเครือสหพัฒน์ปิบลีย์ และบุญยง ว่องวานิช เจ้าของธุรกิจในเครือบริษัท ห้างขายยาอังกฤษตรางู (ประเทศไทย) จำกัด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อของเศรษฐีทั้ง 6 ท่าน กล่าวคือ จากคัมภีร์อรรถกถาธรรมบททั้ง 8 ภาค พระไตรปิฎก หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาบทบาทและคุณธรรมด้านต่างๆ ของเศรษฐีในสมัยพุทธกาล การสัมภาษณ์ผู้เป็นบุตรชาย หนังสืออัตตชีวประวัติผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสมัยปัจจุบัน

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเพื่อใช้สอบถามบทบาทและคุณธรรมด้านต่างๆ ของเศรษฐีในสมัยปัจจุบันเพิ่มเติมขึ้น เพื่อใช้สอบถามกับบุตรและคนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐีในสมัยปัจจุบัน โดยให้ทางโครงการบัณฑิตศึกษาออกหนังสือขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตอบแบบสอบถามครั้งนี้แล้วจึงจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยมาแล้ว จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ และศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทั้งด้านบทบาทและคุณธรรมด้านต่างๆ ของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน โดยแบ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกไปเป็นข้อๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่บทบาทด้านการช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือพระมหากษัตริย์และราชสำนัก และคุณธรรมเกี่ยวกับสังคหวัตถุธรรม ทิฐุธรรมมิกัตถประโยชน์ ฌราวาสธรรม พรหมวิหารธรรม และเบญจศีล ทั้งของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบัน ทำการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทั้งด้านบทบาทและคุณธรรมของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบัน ไปตามลำดับ

การนำเสนอข้อมูล

ในการนำเสนอข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอโดยยึดตามกรอบของแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นหลักสำคัญ แล้วจึงนำเสนอผลของการศึกษาวิจัยและสรุปอภิปรายผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต่อไป